

CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC TU TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH TẠI KHU DI TÍCH PHÙ CHỦ TỊCH

NGUYỄN LIÊN HƯƠNG*

Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc tại khu Phù Chủ tịch trong 15 năm (từ 1954 đến 1969). Nhiều địa danh lịch sử nơi đây đã gắn liền với những hoạt động cách mạng sôi nổi và cuộc sống thường ngày của Chủ tịch Hồ Chí Minh như: tòa nhà Phù Chủ tịch, nhà 54, nhà sàn, nhà H.67, phòng họp Bộ Chính trị, hầm H.66 và các di tích ngoài trời như: đường xoài, vườn cây, ao cá, giàn hoa Phù

Chủ tịch... Sau khi Người qua đời, tất cả các di tích cùng những tài liệu, hiện vật lưu niệm về Người đã được lưu giữ, bảo quản một cách tốt nhất để đồng bào trong nước và bè bạn quốc tế đến viếng thăm nơi ở và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phù Chủ tịch.

Ngày 25-11-1970, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Lê Văn Lương đã ký ban hành Nghị quyết số 206-NQ/TW về việc thành lập Ban phụ trách xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh. Trong Điều 2 của Nghị quyết có ghi: "Bảo quản tốt Khu lưu niệm, các di tích và hiện vật lưu niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phù Chủ tịch" (1).

Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phù Chủ tịch (gọi tắt là Khu di tích Phù Chủ tịch) ở Hà Nội là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh sống và làm việc trong suốt 15 năm cuối đời (1954-1969). Toàn bộ quán thể di tích lịch sử văn hóa này, nay đã trở thành một di tích quốc gia đặc biệt trong kho tàng di sản văn hóa dân tộc. Nham thiết thực hương toi kỷ niệm 50 năm thực hiện *Di chúc* Bác Hồ, 50 năm thành lập Khu di tích Phù Chủ tịch và góp phần thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về *Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*, trong 6 tháng đầu năm 2019, nơi đây đã diễn ra những hoạt động mang ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục sâu sắc, hiệu quả trên tất cả các mặt, từ công tác đơn tiếp, phục vụ khách tham quan, hội thảo khoa học đến các hoạt động đoàn thể...

tịch Hồ Chí Minh tại Phù Chủ tịch (gọi tắt là Khu di tích Phù Chủ tịch) ra khỏi Bảo tàng Hồ Chí Minh. Khu di tích Phù Chủ tịch là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Văn hóa - Thông tin. Khu di tích có chức năng nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, trưng bày và tuyên truyền giáo dục cho mọi thế hệ thông qua những tài liệu, hiện vật và di tích có liên quan đến cuộc đời và hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phù Chủ tịch trong thời kỳ từ 1954 đến những ngày cuối đời của Người (tháng 9 năm 1969)" (2).

Từ khi hình thành đến nay, Khu di tích Phù Chủ tịch đã có những bước phát triển mạnh mẽ

trên tất cả các mặt công tác. Cùng với công tác bảo vệ, bảo quản các di tích nguyên trạng và các di vật của Người để lại, đặc biệt nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh cũng được triển khai hiệu quả bằng nhiều hình thức. Không chỉ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về tư tưởng, đạo đức, tác phong, lối sống của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, Khu di tích Phủ Chủ tịch còn phát huy công tác giáo dục nhân văn sâu sắc, nhất là vào giai đoạn cách mạng hiện nay, khi toàn Đảng, toàn dân đang nỗ lực phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh trong tiến trình hội nhập quốc tế.

Mỗi di tích, mỗi tài liệu, hiện vật và môi trường cảnh quan ở Khu di tích Phủ Chủ tịch đều chứa đựng những giá trị văn hóa, nội dung lịch sử sâu sắc, là minh chứng thuyết phục về tư tưởng, tấm gương đạo đức, lối sống và tinh thần cống hiến không mệt mỏi của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho sự nghiệp cách mạng, cho hạnh phúc của nhân dân. Ngôi nhà Người ở dù là nhà 54, nhà sàn hay nhà 67 cũng không chút bóng dáng quyền uy, phú quý mà chỉ thấy hiện hữu một phong cách sống giản dị, khiêm tốn, gần bó với thiên nhiên, chan hòa với đồng chí, đồng bào, bè bạn năm châu. Cuộc sống của Người đã thể hiện đầy đủ, rõ nét, sinh động đạo đức cần - kiệm - liêm - chính, chí công vô tư. Ở phòng ăn, hiện trưng bày một bộ đồ dùng ăn uống hằng ngày của Người, “trên bàn ăn còn một ngăn cặp lồng dùng đựng cơm mà mỗi lần đi thăm các đơn vị địa phương trong nước, Người đều nhắc các đồng chí phục vụ mang theo để tránh cho nhân dân sự tiếp đón phiền hà, tốn kém” (3). Hay trong phòng ngủ của Người, đồ dùng sinh hoạt chỉ vền vẹn có chiếc giường đơn mộc mạc, chiếc tủ nhỏ đựng vài bộ quần áo lụa Người mặc hằng ngày, bộ quần áo kaki Người dùng khi tiếp khách hoặc đi công tác. Chiếc quạt lá cọ, đôi dép cao su theo Người đi khắp mọi nẻo đường đất nước... Những di vật ấy mãi là những kỉ niệm đẹp, thiêng liêng, chứa đựng những bài học làm người sâu sắc cho mọi thế hệ.

Ao cá, đường xoài, giàn hoa, vườn cây là những di tích ngoài trời trong Khu di tích Phủ Chủ tịch kết đọng những giá trị tư tưởng nhân văn cao cả. Mỗi một di tích đều mang những ý nghĩa sâu xa, những bài học quý báu của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tình thương yêu con người, yêu thiên nhiên; cách ứng xử với thiên nhiên, bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường sống.

Khu di tích Phủ Chủ tịch là di tích cấp quốc gia đặc biệt, nơi lưu giữ những di tích, tài liệu, hiện vật gắn bó với 15 năm cuối cùng của cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nơi đây là môi trường học tập trực quan sinh động cho những ai muốn tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như lịch sử đấu tranh giành độc lập, tự do và thống nhất đất nước của dân tộc Việt Nam. Từ sau ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, nơi ở và làm việc của Người tại Phủ Chủ tịch luôn nhận được sự quan tâm của nhân dân và bạn bè quốc tế. Với gần 2,5 triệu lượt khách vào tham quan mỗi năm, khoảng 30% trong số đó là khách quốc tế, rất nhiều người là chính khách, nguyên thủ quốc gia. Đây cũng là một lợi thế đối với công tác tuyên truyền, bởi ít có một di tích lưu niệm về danh nhân nào nhận được nhiều tình cảm đặc biệt đến vậy.

Hương ứng kỷ niệm 129 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, 50 năm thực hiện *Di chúc* Bác Hồ và 50 năm thành lập Khu di tích Phủ Chủ tịch, chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2019, tại Khu di tích Phủ Chủ tịch đã diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi mang ý nghĩa thiết thực trong công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh.

Ngày 17-5-2019, phòng trưng bày bổ sung *Một số hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu phủ Chủ tịch* được khai trương. Phòng trưng bày gồm 2 nội dung: giới thiệu một số hoạt động đối nội và đối ngoại của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch (1954-1969). 74 bức ảnh và tư liệu quý nhằm giới thiệu chân thực, sinh động những đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ, phát triển đất nước vì hòa bình và sự tiến bộ xã hội trên thế



Chủ tịch Hồ Chí Minh tại phòng làm việc nhà 54, tháng 4/1957 - Ảnh: Tư liệu

giới. Theo đồng chí Nguyễn Văn Công - Giám đốc Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, “phòng trưng bày bổ sung đáp ứng công tác tuyên truyền phát huy tác dụng Khu di tích kịp thời, hiệu quả, thường xuyên, thuận tiện và tiết kiệm, nhất là tuyên truyền phục vụ những ngày lễ lớn, những kỷ niệm năm chẵn, những chủ trương, phong trào, nghị quyết mới của Đảng, Nhà nước và thiết thực phục vụ cuộc vận động học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh hiện nay và sau này” (4).

Ngày 22-5-2019, tại Khu di tích Phủ Chủ tịch Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản phối hợp với Bộ VH-TT-DL tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề *Di chúc Hồ Chí Minh: Giá trị lịch sử và ý nghĩa định hướng cho cách mạng Việt Nam*. Tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Lê Quang Tùng khẳng định rằng tư tưởng của Người trong *Di chúc* là định hướng cơ bản, quan trọng đối với công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước hôm nay và mai sau vì mục tiêu đem lại độc lập, tự do cho dân tộc, hạnh phúc cho nhân dân, bao quát toàn diện các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội... Bản *Di chúc* ra đời

cách đây 50 năm nhưng vẫn giữ nguyên giá trị thời đại. Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang tích cực thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Việc nghiên cứu thực hành các hình thức tuyên truyền, phát huy giá trị tác phẩm đối với khách tham quan trong nước và quốc tế tại Khu di tích Phủ Chủ tịch là rất cần thiết. Nơi đây đã trở thành địa chỉ đỏ cho các cá nhân, tổ chức của các cơ quan, đơn vị, trường học, các tổ chức đảng trong nước cũng như kiều bào ta tới tham quan, học tập và sinh hoạt chính trị. “Sơ kết 3 năm cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2016-2018), Khu di tích Phủ Chủ tịch đã tổ chức đón tiếp 7.727.745 lượt khách trong và ngoài nước; trong đó, tổ chức sinh hoạt chính trị cho 2.113 đoàn với 125.342 lượt người của các chi bộ, đảng bộ, các cơ sở đoàn,

ơ quan, đơn vị, trường học tới tham quan và học tập” (5).

Bên cạnh việc thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh trong nước, Khu di tích Phủ Chủ tịch còn mở rộng mọi kênh tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh ở nước ngoài. Vào ngày 31-3-2019, hưởng tới kỷ niệm 129 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 100 năm thành lập Hội người Việt Nam ở Pháp, Khu di tích Phủ Chủ tịch đã phối hợp tổ chức triển lãm tài liệu lưu trữ *Hồ Chí Minh - danh nhân văn hóa* tại trụ sở chính của UNESCO (Paris, Pháp). Lần đầu tiên, gần 100 tài liệu, hình ảnh lưu trữ tiêu biểu được lựa chọn từ Khu di tích Phủ Chủ tịch và các cơ quan lưu trữ như: Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Lưu trữ quốc gia Hải ngoại Pháp... để đưa ra trưng bày, giới thiệu nhằm tái hiện, khắc họa hình ảnh lãnh tụ Hồ Chí Minh kính yêu của dân tộc Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới tới nhân dân Pháp và kiều bào ta.

Đặc biệt, Khu di tích Phủ Chủ tịch còn chủ động triển khai nhiều hình thức hoạt động tuyên truyền thiết thực và đạt hiệu quả cao như: xuất bản các ấn phẩm liên quan tới *Di chúc* Bác Hồ (*Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh*, 1999; *Bác Hồ viết Tài liệu tuyệt đối bí mật*, 2016; *Thư ký Bác Hồ kể chuyện*, 2016); tổ chức hội thảo khoa học và xuất bản kỷ yếu *Hội thảo khoa học - thực tiễn: 35 năm thực hiện Di chúc và phát huy các giá trị di sản tư tưởng, văn hóa của Chủ tịch Hồ Chí Minh*, 2005; tổ chức thực hiện các cuộc triển lãm: *60 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh về sống và làm việc tại Khu Phủ Chủ tịch (1954-2014)*; *60 năm Nhà sàn Bác Hồ...*; tổ chức nói chuyện chuyên đề tại các cơ quan, đơn vị ở các tỉnh thành; nhiều bài viết tuyên truyền về *Di chúc* được đăng tải trên các tờ thông tin và các báo, tạp chí.

Có thể khẳng định, trong những năm qua, Khu di tích Phủ Chủ tịch đã rất chú trọng tới công tác tuyên truyền giáo dục, không ngừng đổi mới và đa dạng các hình thức hoạt động phù hợp với nhu cầu, sự phát triển của xã hội; trở

thành cầu nối mang lại những giá trị cao đẹp về tư tưởng, đạo đức, lối sống của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến với công chúng. Việc tuyên truyền sâu rộng tư tưởng, đạo đức tác phong của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến đông đảo quần chúng nhân dân, bạn bè quốc tế là sứ mệnh thiêng liêng của cán bộ, công nhân viên khu di tích và của mỗi người dân Việt Nam. Tư tưởng, đạo đức, tác phong của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi được lan tỏa sâu rộng trong nhân dân sẽ củng cố niềm tin cho nhân dân vào con đường mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn, thấp sáng thêm tình yêu nước, lòng tự tôn dân tộc, khát khao được hoàn thiện bản thân trong mỗi người. Nhà nghiên cứu văn hóa Australia đã viết: “Người ta không thể trở thành một Hồ Chí Minh được, nhưng ở cụ Hồ, mỗi người có thể học một số điều gì đó để làm cho mình hoàn thiện hơn” (6). Chính vì vậy, tuyên truyền, quảng bá rộng rãi tư tưởng, đạo đức, tác phong của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Phủ Chủ tịch chính là góp phần không nhỏ vào việc phát triển văn hóa, du lịch, xây dựng và phát triển đất nước, thực hiện niềm mong ước suốt cuộc đời của Bác Hồ kính yêu □

N.L.H

1, 2. *Giới thiệu tổng quan về Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch*, <http://ditichhochiminh-phuchutich.gov.vn>

3. *Nơi ở và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch - Hà Nội*, Nxb *Lý luận chính trị*, 2017.

4. Lời phát biểu của đồng chí Nguyễn Văn Công - Giám đốc Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tại buổi khai trương phòng trưng bày bổ sung *Một số hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Phủ Chủ tịch*, ngày 17-5-2019, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

5. Cù Thị Minh, *Phát huy giá trị Di chúc Bác Hồ tại Khu di tích Phủ Chủ tịch trong giai đoạn hiện nay*, Kỷ yếu hội thảo khoa học, *Di chúc Hồ Chí Minh: Giá trị lịch sử và ý nghĩa định hướng cho cách mạng Việt Nam*, 2019, tr.367.

6. *Tình thương của Bác*, Nxb *Quân đội nhân dân*, Hà Nội, 2001, tr.100.